

BÁO CÁO**Tình hình trẻ em, ý kiến, nguyện vọng của trẻ em năm 2021**

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Chấp hành tỉnh Đoàn. Ban Thường vụ tỉnh đoàn báo cáo tình hình trẻ em, ý kiến, nguyện vọng của trẻ em trong năm 2021, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TRẺ EM**1. Công tác tuyên truyền, giáo dục**

- Đẩy mạnh công tác triển khai Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”; Triển khai Kết luận số 75 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Nâng cao vai trò của Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng”; Luật Trẻ em năm 2016; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ; công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; các biện pháp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích; Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 98-KH/ĐTN-TTNTH, ngày 16/10/2018 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn về việc Triển khai Luật trẻ em và kế hoạch số 106-KH/ĐTN-TTNTH, ngày 16/11/2018 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn về việc thực hiện đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn 2018-2022,... được 482 cuộc với hơn 80.000 thanh thiếu nhi tham gia.

- Nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng tai nạn, thương tích ở trẻ em đặc biệt là tai nạn đuối nước, đảm bảo an toàn cho trẻ em. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục triển khai mô hình phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Với hình thức thực hiện là Hội đồng Đội các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp cùng các cơ quan chức năng khảo sát các khu vực có sông ngòi, ao, hồ, hố sâu,... có khả năng gây nguy hiểm cho trẻ em, sau đó thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến cho người dân thực hiện tốt việc quản lý trẻ em, không cho trẻ em đến sinh hoạt, vui chơi tại các khu vực đó và tham mưu cấp ủy, chính quyền cho ý kiến lắp đặt “Biển cảnh báo khu vực nguy hiểm” nhằm cảnh báo đến các bậc cha mẹ và toàn xã hội có sự quản lý trẻ nhỏ, đồng thời giúp các em nhỏ nhận biết được các nơi nguy hiểm cho bản thân và các bạn để phòng tránh, tính đến cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh có 86/106 xã, phường, thị trấn triển khai mô hình gắn biển cảnh báo khu vực nguy hiểm cho trẻ em. Ngoài ra, Hội đồng Đội các cấp, các Liên đội chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng về các kiến thức về phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích ở trẻ em. Định kỳ tuyên truyền, giới thiệu về các kỹ năng cần thiết cho các em trên các trang mạng xã hội do Đoàn, Hội đồng Đội các cấp quản lý. Thành lập các đội

hình dạy bơi và tuyên truyền phòng chống đuối nước tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đặc biệt là trong dịp hè.

2. Các vụ việc liên quan đến trẻ em

Trong năm, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh xảy ra 12 vụ việc liên quan đến trẻ em, trong đó: 05 vụ việc đuối nước; 07 vụ xâm hại trẻ em. Tất cả vụ việc trên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có chỉ đạo Hội đồng Đội tỉnh báo cáo nhanh về Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương theo quy định.

II. CÁC Ý KIẾN, NGUYỆN VỌNG CỦA TRẺ EM

Chỉ đạo Hội đồng Đội tỉnh triển khai các hoạt động lấy ý kiến, nguyện vọng trẻ em tại các Liên đội trong trường học, trên địa bàn dân cư, thông qua các hình thức: Hộp thư điều em muốn nói, sinh hoạt Liên đội, Chi đội,... Các ý kiến, nguyện vọng của trẻ em tập trung vào các nội dung, cụ thể như sau:

- Xây dựng môi trường sống, học tập an toàn, thân thiện cho trẻ em, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tai nạn thương tích trẻ em,...đặc biệt tại các khu dân cư, khu vực vùng sâu, vùng xa.

- Vận động xã hội hóa các nguồn lực xây dựng và lắp đặt thiết bị vui chơi, giải trí lành mạnh và miễn phí dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động cho các em rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu cho các em thiếu nhi như: Các hoạt động vui chơi, đặc biệt là được tham gia các trò chơi dân gian, trò chơi tập thể, các sân chơi online cho thiếu nhi phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

- Trong năm học mới, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 không có điều kiện trong tham gia học trực tuyến, đề xuất được hỗ trợ các thiết bị điện tử, phương tiện kết nối Internet, hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận, tham gia học đảm bảo.

- Việc sử dụng các thiết bị máy tính có liên quan về điện cần được quan tâm, nhắc nhở, đề xuất được hướng dẫn. cần mở các lớp tập huấn liên quan đến việc sử dụng các thiết bị điện tử trong việc học trực tuyến.

III. CÔNG TÁC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG

1. Cấp tỉnh

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các *hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu năm 2021*, tại Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh (từ ngày 27/01/2021 đến ngày 05/02/2021) có trên 1.000 đoàn viên, đội viên, thiếu nhi đến từ các huyện, thị, thành phố tham gia. Hoạt động diễn ra với nhiều hội thi, liên hoan có nội dung phong phú, đa dạng mang tính giáo dục thiết thực như: Hội thi Aerobic “*Nhịp bước mùa xuân*”, Hội thi *Dáng xuân*, Liên hoan các nhóm *Nhảy hiện đại*, Liên hoan chương trình văn nghệ “*Em là mầm non của Đảng*” chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội thi Vẽ tranh “*Ngày tết quê em*”, Hội thi *Nấu bánh tét*, Trang trí “*Cây mùa xuân*”, ngoài ra các em còn được đọc sách của xe thư viện lưu động đa phương tiện và chơi các trò chơi ngoài chơi tại

Trung tâm sinh hoạt Thanh thiếu nhi. Kết quả, Ban Tổ chức đã tặng 56 giấy khen và tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao, tổng kinh phí tổ chức trên 140 triệu đồng.

- Hướng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề “*Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tay dịch bệnh*”. Hội đồng Đội tỉnh cùng các cấp bộ Đoàn, Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật, chính sách, chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án “*Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn 2018-2022*” qua đó Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước được 82 cuộc thu hút 12.988 lượt học sinh tham gia; Khảo sát các địa điểm thường xuyên có đông trẻ em tụ tập dẫn đến nguy hiểm tại gần các điểm trường học, sông, công kết quả có 32 biển cảnh báo mới được lắp đặt kinh phí thực hiện 16.000.000đ; Tổ chức tuyên truyền trực tuyến Luật trẻ em năm 2016 giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn, hướng dẫn kỹ năng sống và phát hiện, tư vấn, hỗ trợ trẻ em khi xảy ra vụ việc, công tác phòng, chống dịch Covid-19 phòng chống bạo lực học đường được 126 cuộc thu hút được 18.686 lượt học sinh tham gia.

- Hướng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề “*Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tay dịch bệnh*”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức thăm, hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình người có công với cách mạng, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vượt khó học giỏi qua đó Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức thăm hỏi tặng 45 phần quà cho các em bệnh nhi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh và các em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh trị giá 7.700.000đ

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động trong dịp Tết Trung thu năm 2021, tạo điều kiện để tất cả các em đều được đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi trong trong khu phong tỏa, thiếu nhi mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được vui Tết Trung thu năm 2021. Thường trực Tỉnh đoàn chỉ đạo Trung tâm SHTTN tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các em thiếu nhi trong khu phong tỏa, khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến và các em thiếu nhi có hoàn cảnh qua khó khăn, qua đó đã tặng 411 phần quà cho các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa (tại huyện Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải) và 07 bệnh viện dã chiến; 05 phần quà cho các em thiếu nhi khu cách ly tại Trung đoàn 926; 12 phần quà cho gia đình khó khăn tại xã Định An, huyện Trà Cú; 60 phần quà Trung thu cho thiếu nhi tại xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang tổng kinh phí thực hiện trên 98.000.000đ.

- Trong năm nhằm Tạo sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè, chỉ đạo Trung tâm SHTTN tỉnh Tổ chức các sân chơi Online cho thiếu nhi như trương trình “*Học làm người có ích*” tạo điều kiện cho các em thiếu nhi được tham gia học hỏi các kỹ năng giúp ích cho các em trong dịp hè như: Kỹ năng phòng, chống đuối nước; Kỹ năng múa, hát cộng đồng; Hướng dẫn làm nón chống giọt bắn phòng, chống dịch bệnh; Chương trình Khéo tay hay làm. Với mong muốn tạo cơ hội cho thiếu nhi được vui chơi, trải nghiệm Qua đó giúp thiếu nhi được học hỏi, đảm bảo an

toàn trong mùa dịch, kết quả tổ chức 34 cuộc thu hút hơn 55.000 lượt theo dõi qua các tuần; Tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập các đội hình chuyên: Dạy bơi nhằm Phòng, chống đuối nước, trang bị cho các em thiếu nhi các kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân để các em có một mùa hè thật sự bổ ích; Sinh hoạt cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; Xây dựng các điểm vui chơi cho thiếu nhi có hơn 300 thành viên tham gia các đội hình; Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Đội tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho các em tham gia các hoạt động trực tuyến thông qua các trang mạng xã hội đảm bảo an toàn trong mùa dịch như các cuộc thi vẽ tranh; Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi; Tổ chức ôn tập hè trực tuyến theo nhóm qua đó tổ chức được 125 cuộc có 32.256 lượt tham gia.

- Tạo sân chơi cho thiếu nhi, đổi mới, đa dạng hóa các phương thức hoạt động hè cho thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí an toàn trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 Hội đồng Đội tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức các sân chơi cho thiếu nhi bằng hình thức trực tuyến như: Phát động cuộc thi vẽ tranh online với chủ đề “*Vững tin Việt Nam*”; Cuộc thi phát thanh măng non online “*Thiếu nhi Trà Vinh tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19*” . kết quả tổ chức tuyên truyền cuộc thi được 30 cuộc có 20.590 lượt theo dõi, có 600 tác phẩm tham gia dự thi, có 66 tác phẩm được BGK xét chọn trao giải kinh phí tổ chức trên 20.000.000đ.

- Trong năm Hội đồng Đội tỉnh đã vận động, xã hội hóa các nguồn lực và được Hội đồng Đội Trung ương hỗ trợ, qua đó đã triển khai xây dựng 4 điểm vui chơi cho thiếu nhi, giúp cho các em có điều kiện được sinh hoạt, giải trí lành mạnh. Kinh phí thực hiện trên 500.000.000đ.

- Chỉ đạo Hội đồng Đội tỉnh Triển khai và Hỗ trợ ứng chương trình “*Cùng em học trực tuyến*” đã trao 20 máy tính bảng, và vận động mobifone tỉnh hỗ trợ hơn 3.000 sim 4G cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học trực tuyến trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp với kinh phí trên 380.000.000đ.

- Hội đồng Đội tỉnh đã trao 206 Quà (tập, viết, nhu yếu phẩm,); 61 góc học tập cho 263 em có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 248.700.000đ.

2. Cấp Huyện và cơ sở

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án “*Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn 2018- 2022*” qua đó Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước được 82 cuộc thu hút 12.988 lượt học sinh tham gia; Khảo sát các địa điểm thường xuyên có đông trẻ em tụ tập dẫn đến nguy hiểm tại gần các điểm trường học, sông, hồ...; Tổ chức tuyên truyền trực tuyến Luật trẻ em năm 2016 giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn, hướng dẫn kỹ năng sống và phát hiện, tư vấn, hỗ trợ trẻ em khi xảy ra vụ việc, công tác phòng, chống dịch Covid-19 phòng chống bạo lực học đường được 126 cuộc thu hút được 18.686 lượt học sinh tham gia; Tổ chức các hoạt động phòng chống xâm hại trẻ em các trang mạng xã hội do cấp Đoàn, Đội quản lý được 95 cuộc thu hút trên 11.167 lượt theo dõi.

- Trong năm các cấp bộ Đoàn, Đội trong tỉnh vận động, xã hội hóa các nguồn lực Tặng 603 góc học tập (bàn học, đèn học, đồ dùng học tập); 608 suất học bổng; Nhận đỡ đầu 565 học sinh nghèo hiếu học; trao 968.638 suất quà gồm tập, viết nhu yếu phẩm hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Với kinh phí trên 10 tỷ đồng.

- Phối hợp cùng với các ngành chức năng có liên quan, vận động xã hội hóa các nguồn lực tổ chức Tết Trung thu cho các em thiếu nhi thông qua các chương trình: “*Chia sẻ cùng em thơ – Nâng bước em đến trường*”, “*Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch*”, “*Triệu ly sữa và hành trình của những cuốn sách*”, “*Thắp sáng ước mơ*”,... với các hình thức thực hiện như thăm hỏi, động viên,... đạt được kết quả như sau: Tặng 13.352 phần quà (gồm bánh trung thu, lồng đèn, sữa, các nhu yếu phẩm khác); Trao 75 suất học bổng; 04 góc học tập; 100 bộ sách giáo khoa; 400 bộ truyện tranh. Tổng kinh phí vận động các nguồn lực hỗ trợ trên 2 tỷ đồng.

- Hưởng ứng chương trình “*Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch*” nhằm kịp thời động viên, chăm lo về mặt vật chất và tinh thần cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi trong khu phong tỏa, khu cách ly các đơn vị đã tặng hơn 4.000 phần quà gồm sữa, các nhu yếu phẩm khác tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng.

- Hưởng ứng chương trình “*Cùng em học trực tuyến*” các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh vận động được 51 điện thoại thông minh, 5 máy tính cũ, 150 tivi màu, 2.915 sim 4G, 17 suất học bổng kinh phí trên 1 tỷ đồng.

- Xây dựng các điểm vui cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư, giúp cho các em thiếu nhi có nơi vui chơi, sinh hoạt lành mạnh. Kết quả các cơ sở đội đã triển khai xây dựng được 12 điểm vui chơi với kinh phí trên 300.000.000đ.

*** Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em trên 19 tỷ đồng.**

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022

- Tiếp tục triển khai các mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em như: Các diễn đàn trẻ em, chương trình đối thoại giữa Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp ủy chính quyền các cấp với thiếu nhi, mô hình hộp thư điều em muốn nói...

- Tiếp tục thực hiện triển khai Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030*”; Triển khai Kết luận số 75 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “*Nâng cao vai trò của Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng*”; Luật Trẻ em năm 2016; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ; công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; các biện pháp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống xâm hại tinh dục trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 98-KH/ĐTN-TTNTH, ngày 16/10/2018 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn về việc Triển khai Luật trẻ em và và Tổng kết việc thực hiện triển khai Kế hoạch số 106-KH/ĐTN-TTNTH, ngày 16/11/2018 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn về việc thực hiện đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia

phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn 2018-2022 và các nội dung khác theo sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn.

Trên đây là báo cáo tình hình trẻ em, ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng năm 2021. Xin báo cáo Trung ương đoàn nắm và có hướng chỉ đạo.

Nơi nhận:

- TW Đoàn (b/c);
- Ban CTTN TW Đoàn (b/c);
- Lưu TC-KT, TTNTH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Thanh Nhã